



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๗)

เพื่อเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเนื่องจากได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดมาตรการในช่วงเวลาวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้นำหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชา เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมีให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา

๒. ให้นำหน่วยงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home ผ่านระบบลงทะเบียนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เป็นไปตามแนวทางของแต่ละหน่วยงานในการมอบหมายงาน แต่ยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแบบปกติ (Work on-site) เพื่อปฏิบัติการกิจสำคัญ จำเป็น หรือภารกิจต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ

๓. ผู้รับผิดชอบประจำตำบลภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งดการลงพื้นที่รับผิดชอบในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ในสถานที่ชุมชน โดยให้ดำเนินการประสานงานกับพื้นที่ผ่านช่องทางออนไลน์

๔. ให้สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและอาจารย์ผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบ และผู้รับจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติงานแบบ Work from Home และเสริมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ๔ ด้านพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๕. ให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้รับจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีญรส)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย